



BẠC LIÊU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

PHAN QUỐC HUNG *

Là một tỉnh vùng sâu, kinh tế thuần nông, những năm qua, Bạc Liêu có những định hướng đúng và nhiều chủ trương sáng tạo, nên đã vượt qua đói nghèo, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từng bước vươn lên trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được tăng cường, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng đề ra.

BẠC Liêu là một tỉnh có lịch sử hình thành khá lâu, nằm ven biển đồng bằng sông Cửu Long, giàu tiềm năng phát triển kinh tế. Nhân dân Bạc Liêu có truyền thống lịch sử rất đáng tự hào, giàu lòng yêu nước và cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Bạc Liêu có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực xây dựng và phát triển tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhìn lại chặng đường sau 10 năm tái lập, với điểm xuất phát rất thấp và lạc hậu trên nhiều lĩnh vực, nhưng Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng, phát triển tỉnh nhà tương đối toàn diện.

Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tỉnh ủy đã chủ trương tập trung đầu tư phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, mà ưu tiên là

sản xuất lương thực, phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, trong đó thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trước hết là công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản và công nghiệp chế biến, nhất là chế biến lương thực, thực phẩm. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30-06-1998 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 02 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ 1998 - 2005. Trước tình trạng "tăng trưởng nóng" của ngành thủy sản, ngày 17-2-2004, Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết Nghị quyết 02 và xây dựng Nghị quyết số 04 về định hướng phát triển bền vững kinh tế thủy sản đến năm 2010. Có thể nói, trong 10 năm qua, mặc dù với nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế, chưa vượt qua được tình trạng lạc hậu về cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và văn hóa - xã hội, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức khá cao (từ năm

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

1997 đến cuối năm 2006, bình quân mỗi năm tăng 14,6%). So với năm 1997 - năm tái lập tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 3,4 lần, bình quân thu nhập đầu người tăng 3,97 lần (đạt trên 600 USD). Sản xuất công nghiệp tăng 3,54 lần; sản xuất nông nghiệp tăng 3,82 lần, đặc biệt giá trị ngành thủy sản tăng 7,31 lần. Thu ngân sách tăng 5,44 lần; các ngành dịch vụ, du lịch thương mại, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... đều có sự tiến bộ vượt bậc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, hiện là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các ngành sản xuất của tỉnh.

Để giảm bớt sự cách biệt về đời sống của nhân dân khu vực nông thôn so với khu vực đô thị, khắc phục tình trạng lạc hậu của khu vực nông thôn. Sau ngày tái lập tỉnh, Tỉnh ủy đã chủ trương tạm thời dừng ngân sách xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, để ưu tiên tập trung dồn sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế... Đến nay, toàn bộ hệ thống trường lớp, trạm y tế ở các xã trong tỉnh được xây dựng cơ bản. Nếu năm 1997, hầu hết các xã trong tỉnh đều nằm trong tình trạng cô lập, cách biệt với đô thị, thì hiện nay có 30/48 xã có đường xe ô-tô đến trung tâm, 433/459 ấp có đường bê-tông, nhựa; tất cả các xã đều có lưới điện quốc gia, với 93,2% số hộ sử dụng điện; 91,2% số hộ sử dụng nước sạch; bình quân 1,9 hộ dân có một máy điện thoại, mỗi hộ có ít nhất 1 phương tiện nghe nhìn... Có thể nói chủ trương tập trung đầu tư cho nông thôn chẳng những đã thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng phúc lợi công cộng và nâng cao điều kiện sống của nhân dân, rút ngắn sự cách biệt, làm thay đổi hẳn bộ mặt khu vực nông thôn của tỉnh mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự thủy chung của đảng bộ với vùng căn cứ kháng chiến, vùng giải phóng... vốn chịu nhiều thiệt thòi và lạc hậu.

Cùng với chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, Tỉnh ủy cũng tập

trung chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ xã hội bức xúc trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành nhằm giữ vững ổn định xã hội, hạn chế tình trạng phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp nhân dân (Năm 1997 toàn tỉnh có 61 xã thì có tới 23 xã thuộc Chương trình 135 và 16 xã được xác định là những xã còn nhiều khó khăn; có 31.818 hộ nghèo, chiếm 21,59%, tổng số hộ, trong đó có 2.757 hộ thuộc diện chính sách, 4.540 hộ là người dân tộc Kơ-me; 19.000 hộ khó khăn về nhà ở và 2.700 hộ thuộc các trường hợp khác). Mục tiêu đầu tiên trong lĩnh vực này là tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho hộ nghèo. Sau 10 năm thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, trong các doanh nghiệp, các tổ chức nhân đạo và nhất là sự hỗ trợ của Chính phủ. Vấn đề chăm lo đời sống cho người nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, trong 10 năm có 21.957 hộ nghèo được tặng nhà tình thương với tổng số tiền lên đến 123,8 tỉ đồng; có 3.124 hộ gia đình chính sách được tặng nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng; ngoài ra các hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Kơ-me còn được hỗ trợ 6,1 tỉ đồng từ các chương trình trợ giá, trợ cước của Chính phủ. Đến cuối năm 2006 số hộ nghèo trong tỉnh đã giảm xuống còn 5% (theo cùng tiêu chí so sánh năm 1997).

Bên cạnh việc đổi mới các chủ trương về kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy cũng xác định: Năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố quyết định việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và yêu cầu đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh. Do đó, đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay trình độ của đội ngũ cán bộ trong tỉnh đã được nâng lên đáng kể (5,33% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh có trình độ sau đại học; trên 63% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học; trên 87% có trình độ cao cấp, cử nhân về

lý luận chính trị. Có 47,3% cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng đến đại học; 70,77% có trình độ cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị; 15,28% cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, trên 92% có trình độ trung cấp về lý luận chính trị).

Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhằm tạo ra sự bứt phá trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề cao việc phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường đoàn kết nội bộ; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để người dân có điều kiện nói lên tiếng nói của mình, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng và quần chúng nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, sát dân, lắng nghe dân, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên xuống cơ sở, chủ trì các buổi làm việc tại cơ sở, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp tại chỗ như: đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, những thiếu sót của cán bộ, công chức... Thường xuyên nghe báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Do vậy, trong nhiều năm liền, số tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch và vững mạnh luôn đạt trên 80%... Cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân; là cơ sở, là tiền đề tạo ra sự đồng thuận rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng được nâng

lên, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới làm cho hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh được củng cố ngày càng vững mạnh; các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng được thực hiện ngày càng tốt hơn...

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong 10 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường tiếp theo, tích cực góp phần thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Tuy nhiên, để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện nước ta đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu phải vượt lên chính mình, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đang trì kéo sự phát triển của tỉnh; đổi mới mạnh mẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho việc đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, cộng tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành của chính quyền. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhanh chóng thích nghi với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; thực hiện tốt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Những thành tích đạt được từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay là niềm vui, niềm hy vọng và tự hào của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu tự tin hướng về phía trước; với ý chí, quyết tâm cao và sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tin chắc rằng Bạc Liêu sẽ vươn lên trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển mạnh, ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới. □